

จากแผ่นดินแห้งแล้ง สู้สวนผลไม้สู้รบ - รายได้ชื่นใจ

ใครจะไปคิดว่าพื้นที่อันแห้งแล้ง ผืนดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยธาตุอาหารที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืช ของ**นายบุญช่วย มีแสง** เกษตรกรลูกค้ำ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.สระแก้ว จะผุดสวนผลไม้ขนาดขึ้นมาสรางความเขียวขุ่มขุ่มขึ้นตา พอถึงหน้าผลไม้ก็สามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ

บุญช่วย เล่าว่า เดิมรายได้หลักของครอบครัวมาจากการขายผักและมันสำปะหลังที่ปลูก แต่รายได้ที่ได้นั้นไม่คุ้มกับเงินและแรงที่ลงทุนไป จึงหันมาปลูกไม้ผลแทน โดยในช่วงแรกที่ปลูก ไม้ผลแห้งเหี่ยวยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก ส่วนต้นที่รอดก็แคระแกร็น เนื่องจากขาดน้ำและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้เกิดความท้อแท้แต่อย่างใด

หลังจากได้ศึกษาถึงกระบวนการปลูกไม้ผล เขาจึงเริ่มปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ บำรุงดิน ขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับใช้รดต้นไม้ยามขาดน้ำฝน และเริ่มปลูกผลไม้ทดแทนต้นที่แห้งเหี่ยวตาย

เมื่อผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น มีน้ำตลอดทั้งปี ไม้ผลที่ปลูกก็เริ่มเจริญงอกงามด้วยดี และเมื่อผู้ปลูกหมั่นดูแลเอาใจใส่ รดน้ำ ให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ เมื่อโตเต็มที่ไม้ผลแต่ละชนิดก็พร้อมเพรียงกันผลิดอกออกผล ให้เก็บเกี่ยวจำหน่ายคืนกำไรกลับมาคุ้มค่ากับการลงทุน

นอกจากความรู้จากตำราและประสบการณ์ของเกษตรกรคนอื่นแล้ว **บุญช่วย**



นายบุญช่วย มีแสง



ยังแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากกร กะท้อน มะยงชิด และมะไฟ ซึ่งผลผลิตที่ได้มีสิ่งกีดขวางและทดลองด้วยตนเอง เช่น จากการ คุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของแม่ค้าที่มารับซื้อทดลองนำมูลไก่มาใส่ต้นเงาะและทุเรียนผล และลูกค้ำที่ซื้อไปบริโภคในครอบครัวจึงปรากฏว่าเงาะเจริญเติบโตดี ให้ผลดกขนาด จำหน่ายได้ราคา

ใหญ่ รสชาติหวานกรอบ ในขณะที่ยุเรียนไม่แตกต่างจากการใช้ปุ๋ยชนิดอื่นๆ ทำให้ทราบว่ายุเรียนใช้ได้ดีกับเงาะ บัจฉัย สำคัญในการทำสวนผลไม้ให้ประสบผลสำเร็จ จคือมีใจรักต้นไม้ หมั่นดูแลรักษา กำจัดพาหะ

นำโรคต่างๆ ตลอดจนหาวิธีป้องกันมิให้แมลงศัตรูมาทำลายผลผลิต เช่น เมื่อกระถ่อนติดผล ขนาดเท่าลูกมะนาวจะนำกระดาษมาห่อป้องกันแมลงเข้ามากัดกินทำลายผลอ่อน ซึ่งในสวนเน้นใช้วิธีทางชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมี เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างในผลไม้ และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมทั้งจะไม่ใช้สารเคมีในการเร่งขยายผลผลิตโดยเฉพาะทุเรียน ที่อื่นๆ เพื่อให้ได้ราคาดีจึงปาดน้ำยาเร่งสุกที่ซื้อมาทุเรียน ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค

ปัจจุบันพื้นที่ 60 ไร่ ของ**บุญช่วย** สามารถเก็บผลผลิตผลไม้หลายชนิดจำหน่ายได้แทบทั้งปี ทั้งทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด

ด้วยความเป็นสวนผลไม้ในพื้นที่ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในจังหวัดสระแก้ว ทำให้เป็นที่รู้จักของบรรดาแม่ค้าเป็นอย่างดี ช่วงเวลาที่ผลไม้แต่ละชนิดเริ่มสุกจึงมีแม่ค้าโทรศัพท์มาจองและมารับซื้อ ยกเว้น

ช่วงปีแรกๆ เท่านั้นที่จะเก็บไปส่งเองที่ตลาดไท แต่บางครั้งก็เก็บส่งออกไปยังประเทศ สำหรับรายได้จากการขายผลไม้ในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากผลไม้ออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ผลผลิตในบางพื้นที่ได้รับความเสียหาย

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาดูงาน กระบวนการพลิกฟื้นผืนดินแห้งแล้ง ให้สามารถทำสวนผลไม้ให้ได้ผลดี สามารถติดต่อได้ที่ 20 ม.4 ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว โทรศัพท์. 08-9935-6554

